

Số: 01 /TTYT - CV

Thiệu Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2022

V/v tăng cường quản lý, bảo vệ
người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc
Covid-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Huyện uỷ, UBND huyện, cùng với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn dân, huyện ta đã và đang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tỷ lệ người dân bị nhiễm Covid-19 và tỷ lệ người nhiễm bị tử vong thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước và trong tỉnh. Tuy nhiên, gần đây, số ca bệnh mới và số bệnh nhân trở nặng đang có xu hướng tăng trong cả nước (chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao là: Người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19, ...).

Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, kịp thời chuyển tuyến điều trị, giảm ca bệnh chuyển nặng và tử vong do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước, trên địa bàn tỉnh và huyện đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội, chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thực hiện sự chỉ đạo tại Công văn số. 2069/CV-VPTU ngày 31/12/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Trung tâm Y tế yêu cầu trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham mưu cho UBND xã, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách, thống kê, phân lập những người thuộc nhóm nguy cơ cao khi nhiễm SARS-CoV-2 theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021, hiện đang sinh sống, lưu trú tại địa phương (Mẫu Phụ lục 1). Tổng hợp danh sách gửi về Khoa KSBT và HIV/AIDS trước ngày 14/01/2022 (File mềm gửi về địa chỉ mail: ksdthieuhoa@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Sở Y tế.

2. Thường xuyên theo dõi sức khỏe những người thuộc nhóm nguy cơ cao; tăng cường xét nghiệm tầm soát, nếu phát hiện mắc Covid-19 phải khẩn trương thực hiện cách ly, xử lý và kịp thời chuyển tuyến để chăm sóc, điều trị tích cực đối với trường hợp bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người bệnh.

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện; rà soát tất cả đối tượng đã tiêm mũi 1 các loại vắc xin phòng Covid-19, lập danh sách để tiêm trả mũi ngay cho kịp tiến độ.

4. Thành lập các tổ tiêm vắc xin di động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” thuộc nhóm nguy cơ cao để thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động tại nhà, đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để sót đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di chuyển được.

Nhận được công văn này, đề nghị trưởng các trạm Y tế, các Khoa, phòng liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề t/h);
- Lưu VT, KSBT.

107
GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
Y TẾ
HUYỆN
THIỆU HÒA
BSCKI: *Trịnh Thị Hương*

